
Khoa Công nghệ may và Thời trang trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí 

Minh đã tổ chức thành công Hội thảo cấp Khoa lần thứ 5 (GFAC-5) 

  

TS. Phạm Hồ Mai Anh – Trưởng khoa Công nghệ may và Thời trang phát biểu khai mạc Hội thảo 

Ngày 13/5/2023, tại phòng họp C306, Khoa Công nghệ may và Thời trang đã tổ chức Hội 

thảo cấp Khoa lần thứ 5 (GFAC-5). Đây là hoạt động khoa học thường niên của Khoa nhằm giới 

thiệu, chia sẻ và trao đổi những kết quả nghiên cứu của giảng viên, sinh viên Khoa công nghệ may 

và Thời trang trong năm học 2022-2023. 

Đến tham dự Hội thảo ngoài giảng viên và sinh viên của Khoa Công nghệ may và Thời trang, 

còn có đại diện phòng KHCN, các khách mời là đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, 

thời trang.  

Trong số các bài viết được đăng trong kỷ yếu của Hội thảo, Ban tổ chức đã chọn ra 6 bài để 

trình bày báo cáo trong buổi Hội thảo. Đặc biệt, đại diện doanh nghiệp cũng có bài trình bày tại 

Hội thảo. Các khách mời và giảng viên cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho các đề tài nghiên cứu 

khoa học giảng viên, sinh viên cũng như trao đổi thêm về các ứng dụng khoa học kỹ thuật mới 

trong ngành may thời trang. Đại diện các công ty cũng chia sẻ thêm với sinh viên nhiều kinh 

nghiệm thực tế trong công tác R&D tại doanh nghiệp và giải đáp thắc mắc của sinh viên. Có mặt 

tại Hội thảo, giảng viên và sinh viên đã tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích và có định hướng nghiên 

cứu trong tương lại. 

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phạm Hồ Mai Anh đã nói về những khó khăn trong công tác 

nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của 

công tác nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghê nghiệp. 



Tiến sĩ cũng đã có lời khen ngợi tập thể khoa đã có những cố gắng trong việc đẩy mạnh công tác 

nghiên cứu khoa học trong những năm qua.  

Sau hơn 3 giờ diễn ra, Hội thảo đã thành công tốt đẹp với sự thảo luận sôi nổi giữa các báo 

cáo viên, sinh viên và khách mời tham dự. Hội thảo này là một cơ hội rất tốt để trao đổi kiến thức 

và hiểu biết sâu sắc về các phương pháp nghiên cứu khoa học, truyền lửa cho sinh viên Khoa về 

phong trào nghiên cứu khoa học của Khoa và của trường. 
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